



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### สกอ.บรรจุเด็กทุนอำเภอเป็นพนักงานมหา'ลัย

ดร.จรวพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน นั้น ในส่วนของนักเรียนทุนรุ่นที่ 1 กำลังสำรวจว่า มีผู้สำเร็จและ ยังไม่สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีกี่คน โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ดร.สุเมธ แยมมุน เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ระบุว่า จะรับนักเรียนทุนที่มีผลการเรียนดี ไปบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนนักเรียนทุนรุ่นที่ 2 ที่ไปเรียนต่อต่างประเทศและเรียนภาษาอยู่จะ ติดตามว่า มีมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าเรียนแล้วกี่คน นอกจากนี้จะประสานกับสถานทูตไทยในแต่ ละประเทศ เพื่อให้รายงานสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนและปัญหาต่าง ๆ หากนักเรียนทุน คนใด ประสงค์จะกลับมาเรียนต่อในประเทศไทย ก็ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อหาที่เรียนให้

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ตนจะเสนอให้ รมว.ศธ. พิจารณา ดังนี้ ในจำนวนทุน 925 อำเภอ จะให้มีทุนระดับปริญญาตรีสายอาชีวศึกษา 76 ทุน 76 จังหวัด ส่งไปเรียนในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาในสาขาที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดไว้ว่าเป็น 14 สาขาขาดแคลน ซึ่งผู้ขอรับทุน ต้องอายุไม่เกิน 25 ปี ส่วนที่เหลืออีก 819 ทุน จะเป็นนักเรียนสายสามัญศึกษา โดยจะเน้นสาขาที่ขาด แคลนและให้ไปเรียนในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งผู้ได้รับทุนต้องฝึกภาษาอย่างน้อย 1 ปีก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ นอกจากนี้จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ตัดสินว่า จะให้ทุนเรียนต่อในประเทศหรือเฉพาะต่างประเทศเท่านั้น หรือจะให้เรียนต่อทั้งในและ ต่างประเทศด้วย ทั้งนี้หากเรียนต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่าย 1 ล้านบาทต่อคนต่อปี เรียนในประเทศไทยมี ค่าใช้จ่าย 300,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งตนจะเร่งเสนอข้อมูลให้ รมว. ศธ. พิจารณาโดยเร็ว เพื่อดำเนิน โครงการได้ทันภายในปีงบประมาณ 2551

ดร.สุเมธ แยมมุน เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า สกอ.จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปคัดเลือกนักเรียนทุนที่กำลังจะ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป และสนใจเป็นอาจารย์ เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้เรียนต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกใน มหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศต่าง ๆ ก่อนที่จะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ ต่อไป ซึ่ง รมว.ศธ.ได้เห็นชอบในหลักการเบื้องต้นในเรื่องนี้แล้ว.